

**UBND TỈNH PHÚ YÊN  
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *M55*/SLĐT BXH-NCC

Phú Yên, ngày *21* tháng 6 năm 2017

V/v hướng dẫn một số vấn đề cụ thể  
Trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Trường Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh có Công văn số 3219/UBND-KGVX về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Công văn số 2208/LĐT BXH-NCC ngày 06/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng như sau:

**1. Về quy trình xét duyệt:**

**a/ Việc tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân:**

Đối với những hồ sơ được xác lập trước đây, thủ tục đầy đủ theo quy định, đã đưa ra cuộc họp lấy ý kiến nhân dân và trong cuộc họp đó đã mời: cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa (nếu có), người hoạt động kháng chiến (nếu có), cựu chiến binh, người cao tuổi...(thể hiện cụ thể trong biên bản cuộc họp) và hiện nay không phải xác minh thêm nội dung thì không cần tổ chức họp lại.

Nếu hồ sơ còn phải bổ sung, xác minh hoạt cuộc họp dân trước đây không đủ các thành phần trên thì tổ chức cuộc họp theo như Quyết định số 408//QĐ-LĐT BXH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**b/ Việc tổ chức công khai để lấy ý kiến của nhân dân và cán bộ, đảng viên:**

Đối với những hồ sơ được xác lập trước đây, thủ tục đầy đủ theo quy định (nay không còn phải bổ sung, xác minh), đã có niêm yết công khai tại cấp xã và báo cáo kết quả niêm yết công khai thì thực hiện công khai ở cấp tỉnh (không nhất thiết phải niêm yết công khai tại cấp xã lần nữa).

Đối với các trường hợp còn lại, thực hiện đồng thời việc niêm yết công khai tại cấp xã và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

**c/ Việc tổ chức họp Hội đồng xét duyệt chính sách cấp xã, Ban chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng cấp huyện:**

Đối với những hồ sơ được xác lập đầy đủ theo quy định, được Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ban chỉ đạo cấp huyện họp thông qua với đầy đủ các thành phần theo qui định tại Quyết định số 408//QĐ-LĐT BXH, biên bản họp thể hiện rõ ý kiến phát biểu của các thành viên, có biểu quyết cụ thể từng trường hợp và hiện nay không phải xác minh, họp nhân dân bổ sung, niêm yết công khai tại cấp xã nữa thì không phải nhất thiết phải tổ chức họp Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ban chỉ đạo cấp huyện lại.

Đối với những hồ sơ không đáp ứng những yêu cầu trên thì cần tổ chức họp lại Hội đồng xét duyệt chính sách cấp xã và Ban chỉ đạo cấp huyện theo Quyết định số 408//QĐ-LĐT BXH.

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có hồ sơ tồn đọng, tham mưu cho Ban chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có hồ sơ tồn đọng tổ chức xét duyệt đúng qui trình và gửi hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất vào ngày 30/6/2017 để Sở mời Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh và Tổ Công tác liên ngành Trung ương về tham gia xét duyệt để trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Phan Đình Phùng-PCT-TBCĐ(b/c);
- Các thành viên BCD(b/c);
- Lưu VT; PNCC.



*Dinh Khắc Đó*